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1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb  

Y Cynghorydd Claire Baker-Westhead. 

2. Datganiadau o Fuddiant  

Dim. 

3. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol: a gynhaliwyd ar 29 Hydref 2021 

Gofynnodd y pwyllgor am eglurder ynghylch aelod o’r pwyllgor a oedd yn dymuno cofnodi 
ei fod yn bresennol yn y cyfarfod blaenorol. 
 
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2022 fel 
cofnod gwir a chywir. 

4. Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-22  

Gwahoddedigion:  
 
Janice Dent – Rheolwr Polisi a Phartneriaethau  
Donald Mutale – Swyddog Cydraddoldeb  
Dimitri Batrouni - Aelod Cabinet dros Drawsnewid Sefydliadol  
 

Cyflwynodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau ei hun a'r Swyddog Cydraddoldeb. 
Cyflwynodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau hefyd yr Aelod Cabinet dros Drawsnewid 
Sefydliadol.  

Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 
yn werthoedd craidd sy'n sail i bopeth y mae'r Cyngor yn ei wneud ac sy’n helpu i amlygu 
meysydd i'w gwella.  

Cyflwynodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau yr adroddiad a'r uchafbwyntiau, a 
chroesawodd gwestiynau ac argymhellion. Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod yr 



 

adroddiad yn rhychwantu 2021-2022 a’r cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcanion 
cydraddoldeb strategol yn ystod y cyfnod hwnnw. Dywedodd y Rheolwr Polisi a 
Phartneriaethau mai hwn oedd yr ail adroddiad blynyddol a luniwyd sy'n bodloni dyletswydd 
ddeddfwriaethol y Cyngor o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.  

Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod yr amcanion cydraddoldeb wedi'u datblygu 
gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol, gan gynnwys y gymuned, i ddatblygu a chyflawni 
canlyniadau strategol a diriaethol i drigolion. Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau bod 
y pandemig yn rhemp yn ystod y cyfnod hwn ond bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud o hyd 
yn erbyn amcanion. Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau hefyd fod symudiad rhydd yn 
yr Undeb Ewropeaidd wedi dod i ben yn ystod y cyfnod hwn a bod llawer o ffocws ar 
gefnogaeth i staff a thrigolion Casnewydd ynglŷn â hyn. 

Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod Arweinydd y Cyngor wedi'i enwi'n 
Arweinydd CLlLC dros Gydraddoldeb, Ymfudo a Gwrthdlodi. Soniodd y Rheolwr Polisi a 
Phartneriaethau am y swm sylweddol o hyfforddiant a ddarperir ar gyfer uwch staff, gan 
gynnwys edrych ar ragfarn yn y broses recriwtio yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth o 
gynhwysiant.  
Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod y prosesau cyfranogol a chyllidebol ar gyfer y 
flwyddyn yn anelu at herio anghydraddoldeb yn ystod y pandemig, a hysbysodd y pwyllgor 
fod hyn wedi arwain at gyllid ar gyfer 79 o brosiectau cymunedol, sef cyfanswm o £415,000.  

Roedd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau yn dymuno nodi'r gwaith da a gyflawnwyd gan y 
rhwydweithiau staff a sefydlwyd ar ddechrau'r flwyddyn ac a fu'n allweddol wrth ddylanwadu 
ar bolisïau, darpariaeth a gwneud penderfyniadau strategol. Ychwanegodd y Rheolwr Polisi a 
Phartneriaethau fod y rhwydweithiau wedi bod yn rhan o'r broses asesu wrth recriwtio uwch-
arweinwyr. 

Cadarnhaodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau ei fod wedi bod yn gweithio gydag ysgolion 
a bod cynnydd wedi bod mewn cymorth emosiynol a chynlluniau cymorth lle bo’r angen. 
Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau hefyd ei bod wedi bod yn gweithio'n galed i 
gefnogi mynediad a chynnal llety ar gyfer oedolion ag anawsterau dysgu, ffoaduriaid, pobl 
sy'n dianc rhag cam-drin domestig, a phlant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches.  

Amlygodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau rai meysydd y mae angen eu gwella a byddai'r 
rhain yn cael eu targedu fel rhan o'r cynllun gweithredu yn y 12 mis nesaf. Cadarnhaodd y 
Rheolwr Polisi a Phartneriaethau y byddai hyn yn dechrau gyda dadansoddiad o'r data sydd 
ar gael i ddeall unrhyw faterion yn well.  

Cwestiynau: 

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor a oedd mwy o fanylion am y chwe phwynt amcan penodol. 

• Cadarnhaodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod crynodeb ar gyfer pob pwynt yn 
ogystal â manylion pellach yn yr adborth yn yr adroddiad llawn.  

Croesawodd aelod o'r pwyllgor yr adroddiad a'r crynodeb, a holodd a oedd gwaith dilynol 
wedi'i wneud ar bryderon a godwyd yn flaenorol ynghylch y cyfarfodydd a gynhelir bob 
pythefnos rhwng yr heddlu a chynrychiolwyr cymunedol.  
 
• Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau y byddai’n ymchwilio i hyn ac yn mynd 
yn ôl i'r pwyllgor gyda gwybodaeth am eu pryderon blaenorol. 

Nododd aelod o'r pwyllgor fod y Grŵp Cydraddoldeb Strategol wedi bod yn fforwm defnyddiol 
ar gyfer archwilio materion a gofynnodd pryd yr oedd wedi cyfarfod ddiwethaf. Ychwanegodd 
yr aelod pwyllgor hefyd y gallai fod yn ddefnyddiol ymdrin â phynciau’r cyfarfodydd hynny yn 



 

yr adroddiad ac awgrymodd fod Islamoffobia yn bwnc y gallai’r grŵp ei ystyried.  
 
• Nododd y Swyddog Cydraddoldeb y sylwadau a chadarnhaodd fod y Grŵp 
Cydraddoldeb Strategol yn cyfarfod bob chwarter; roedd y cyfarfod diwethaf ym mis Awst a 
bwriedir cynnal y cyfarfod nesaf ym mis Hydref.  

Nododd aelod o'r pwyllgor fod yr Arweinydd wedi'i benodi'n arweinydd CLlLC ac adleisiodd y 
sylwadau blaenorol a oedd yn holi ynghylch canlyniadau'r ymholiadau a godwyd yn flaenorol 
ynghylch y cyfarfodydd cydlyniant cymunedol. 

• Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau y sylwadau a dywedodd y byddai’n 
ymchwilio i hyn ac yn dychwelyd i'r pwyllgor gyda gwybodaeth ynglŷn â'u pryderon blaenorol. 

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor am y data ynghylch dechreuwyr newydd a’r rhai sy’n gadael a’u 
nodweddion gwarchodedig. Nododd yr aelod pwyllgor fod cadw staff yn heriol a holodd a 
oedd unrhyw achosion sylfaenol y gellid eu nodi. 
 
• Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau nad oedd wedi gweld cydberthynas o'r 
cyfweliadau â’r rhai sy’n ymadael o ran unrhyw wahaniaethu, ond y byddai'n dal i gael ei 
ystyried fel rhan o'r dadansoddiad data arfaethedig. Nododd y Rheolwr Polisi a 
Phartneriaethau y byddai cynllun gweithredu yn seiliedig ar ganfyddiadau'r dadansoddiad 
data erbyn diwedd y flwyddyn, ac mae'r tîm eisoes yn gweithio ochr yn ochr â hyn gydag 
Adnoddau Dynol i edrych ar strategaethau pobl a diwylliant. 

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor am y strategaeth ymadael ac a oedd digon o ddata’n cael ei 
gasglu ynghylch nodweddion gwarchodedig yn y broses ymgeisio. 
 
• Dywedodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau fod angen dadansoddi'r data 
ymhellach er mwyn i'r camau gweithredu gael eu llywio gan y canfyddiadau.  

Holodd aelod o'r pwyllgor a oedd angen cwestiynau gwahanol er mwyn i gyfweliadau'r 
ymadawyr gasglu mwy o wybodaeth neu wybodaeth wahanol.  
 
• Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau y byddai'r cwestiynau'n cael eu rhoi i'r 
pwyllgor eu hystyried.  

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor a fyddai'n bosibl meincnodi yn erbyn y dull y gallai sefydliadau 
eraill ei ddefnyddio i gasglu data, a sut mae tueddiadau data'r Cyngor yn cymharu. 
 
• Dywedodd y Swyddog Cydraddoldeb fod Casnewydd yn rhan o grŵp ehangach o 
gynghorau sy'n cyfarfod yn rheolaidd a nododd fod staff Casnewydd yn chwarae rhan bwysig 
wrth hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ond bod angen cydweithio pellach 
i ddod yn fwy cynhwysol a mynd i'r afael â materion.  
 
Gofynnodd yr aelod o'r pwyllgor a oedd modd bwrw rhwyd allan yn ehangach na'r cynghorau 
hyn gan y gallai hyn helpu i arbed amser wrth ddatblygu offer a dulliau sy'n bodoli eisoes. - 
Argymhellodd y cadeirydd y dylid dod â hyn yn ôl gerbron y pwyllgor fel diweddariad. 

• Diolchodd yr Aelod Cabinet dros Drawsnewid Sefydliadol i aelod y pwyllgor am y 
pwyntiau a nodwyd ac a ystyriwyd. Rhoddodd yr Aelod Cabinet sylw i gadw staff, gan 
gadarnhau bod hwn yn broblem ym mhob sefydliad a bod angen y dadansoddiad data i wir 
ddeall unrhyw batrymau, a sicrhaodd y pwyllgor y byddai dulliau addas yn cael eu datblygu ar 
gyfer unrhyw faterion a nodwyd.  

Nododd aelod o'r pwyllgor fod anghysondeb yn y data dros ddau dabl. -Dywedodd y Rheolwr 
Polisi a Phartneriaethau y byddai’n gwirio ac yn dychwelyd i'r pwyllgor. 



 

Nododd aelod o'r pwyllgor fod cynnydd mawr wedi bod yn nifer y gweithwyr benywaidd tra 
oedd nifer y gweithwyr gwrywaidd wedi aros tua'r un peth a gofynnodd a oedd hyn oherwydd 
polisi penodol ac a oedd yn cynnwys staff ysgol. 

• Cadarnhaodd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau ei fod yn cynnwys staff ysgol ar lefel 
uwch. Nododd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau y bu ailstrwythuro diweddar a allai fod wedi 
cyfrannu at newid, ond byddai hyn yn cael ei adolygu a'i gadarnhau gyda'r pwyllgor. Nododd 
y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau y gwaith cadarnhaol sydd wedi arwain at welliannau yn y 
bwlch rhwng y rhywiau.  

Diolchodd y cadeirydd i'r swyddogion am eu presenoldeb. 

5. Adroddiad Blynyddol Cynllun Newid Hinsawdd 

Gwahoddedigion:  

Silvia Gonzalez-Lopez – Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd  
Paul Jones – Cyfarwyddwr Strategol yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd 
Ross Cudlipp – Rheolwr Gwasanaeth Newid Hinsawdd  
 
Cyflwynodd y swyddogion eu hunain. Nododd Cyfarwyddwr Strategol yr Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd fod yr adroddiad yn mynd gerbron y Cabinet ar 12 Hydref 2022 a bod hwn 
yn adroddiad rhagarweiniol. 
 
Gofynnodd y cadeirydd a fyddai adroddiad blynyddol yn ddigonol o ystyried y gyfradd newid 
yn yr ardal. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod hyn yn rhywbeth y gall y pwyllgor ei drafod.  
 
Rhoddodd Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd drosolwg a dywedodd fod 
argyfwng wedi'i ddatgan y llynedd ac felly eu bod yn edrych ar ffyrdd o wella a diweddaru'r 
cynllun newid hinsawdd a gymeradwywyd fis Mawrth y llynedd. Dywedodd Pennaeth yr  
Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd wrth y pwyllgor fod rhestr hir o gamau gweithredu ac 
amcanion yn cefnogi'r nod o fod yn garbon sero net erbyn 2030.  Eglurodd Pennaeth yr 
Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd y byddai diweddariadau cyson ar gynnydd y rhain ac y 
bydd rhai camau gweithredu'n cael eu hymgorffori fel rhan o gynlluniau gwasanaeth. 
 
Dywedodd Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu’r Cyhoedd y byddai'n dod i'r Pwyllgor Craffu 
bob chwarter yn ogystal â diweddariadau gan yr Aelod Cabinet drwy'r Cyngor. Dywedodd 
Pennaeth yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd, er bod yr adroddiad yn ymdrin â'r flwyddyn 
cyn cymeradwyo'r cynllun, ei fod yn cyflwyno'r themâu cyflawni a blaenoriaethau allweddol 
ym mhob maes.  
 

Cwestiynau: 

Mynegodd aelod o'r pwyllgor ei gymeradwyaeth i'r fformat ar gyfer y chwe amcan allweddol, 
a chroesawodd y camau a gymerwyd eisoes, a dywedodd ei fod yn teimlo bod y lonydd 
beicio yn wastraff arian oherwydd eu bod yn ddarnau bach.  

• Cytunodd y Cyfarwyddwr Strategol fod llawer o waith i'w wneud gyda'r lonydd beicio, 
ond bod llawer o arian eisoes wedi'i ddefnyddio ar gyfer gwelliannau teithio llesol mewn 
meysydd eraill, megis gwella cysylltedd ar hyd y gamlas a gosod pont droed Pont Dyfnaint. 
Nododd y Cyfarwyddwr Strategol y bu diweddariad mewn polisi cenedlaethol ar gludiant 
llesol sy'n rhoi blaenoriaeth i gerddwyr a beicwyr. 

Dywedodd aelod y pwyllgor fod yr astudiaeth achos yn ddefnyddiol ond bod diffyg dyfnder a 
manylder yn yr adroddiad megis diffyg manylder ynghylch terfynau amser ac ymrwymiadau 
ariannol. 



 

• Cytunodd y Cyfarwyddwr Strategol, er nad oedd yr adroddiad yn cynnwys manylion 
llawn, fod yr adroddiad wedi'i rannu gyda'r Pwyllgor Craffu ar hyn o bryd er mwyn iddynt allu 
rhoi sylwadau ac adborth ar y strategaeth.  
• Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth fod yna amserlenni dangosol sy'n cael eu 
hadrodd yn rheolaidd. Mae'r strwythur grantiau gan Lywodraeth Cymru yn esblygu'n gyson, 
sy'n llywio cynllunio'r Cyngor, a bydd y manylion hyn yn cael eu hegluro yn y strategaeth cyn 
gynted â phosibl. 
 
Nododd aelod y pwyllgor fod y nod o fod yn garbon sero net erbyn 2030 yn gadarnhaol, ond 
roedd yn pryderu bod y Ganolfan Ddinesig yn adeilad aneffeithlon. 
• Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod yna lawer o benderfyniadau ar yr hyn sydd 
angen ei flaenoriaethu er mwyn rheoli asedau adeiladau'r Cyngor, sy'n cynnwys ysgolion. 
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol fod y Ganolfan Ddinesig yn adeilad heriol iawn i'w 
wneud yn fwy effeithlon o ran ynni oherwydd ei oedran, ond bod pob adeilad newydd yn 
defnyddio ynni'n effeithlon felly nad yw'r mater yn cael ei waethygu.  
• Ychwanegodd y Rheolwr Gwasanaeth ei fod yn defnyddio rhaglen o ailosodiadau a 
fydd yn mynd i'r afael â 10-15 adeilad ar y tro, ac mae'r dull hylaw hwn yn golygu bod y 
Cyngor yn gallu mynd i'r afael â'r adeiladau hanesyddol, anoddach sydd angen eu 
diweddaru.  
 
Gofynnodd aelod o’r pwyllgor am gynlluniau i leihau allyriadau carbon – er enghraifft, mewn 
cludiant o’r cartref i’r ysgol. 

• Nododd y Cyfarwyddwr Strategol eu bod wedi llwyddo i ariannu bysiau trydan a bod 
gan y Cyngor 20 erbyn hyn a’i fod yn bwriadu cynyddu’r nifer hwn ymhellach.  

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor a oedd batris lithiwm wedi'u gosod ar y cerbydau trydan gan 
fod adroddiadau yn y cyfryngau am dân mewn cerbyd trydan gyda batri lithiwm. 
• Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth fod gwahanol fathau o fatris lithiwm wedi'u 
gosod ar bob un ohonynt. Ychwanegodd y Rheolwr Gwasanaeth, gan eu bod yn fwy newydd, 
fod mwy o sylw yn y cyfryngau o'u cwmpas ac nad oes risg uwch gyda cherbydau trydan. 

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am gost batri newydd. 
• Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth wrth y pwyllgor bod angen adnewyddu'r batris bob 
wyth mlynedd, sy'n hirach nag y mae'r Cyngor yn cadw cerbydau oherwydd traul a gwisgo 
oherwydd defnydd trwm. 

Nododd aelod o'r pwyllgor fod y Cyngor yn arfer cael cerbydau hydrogen. 
• Nododd y Cyfarwyddwr Strategol nad oedd yn rhagweld y bydd cerbydau hydrogen 
yn dod yn brif ffrwd ac felly byddai'n anoddach dod o hyd i gerbydau mwy arbenigol sydd eu 
hangen ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor. 

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor a fyddai’r diffyg lonydd beicio yn cael ei ddatrys. 
• Nododd y Cyfarwyddwr Strategol ei fod yn ymwybodol bod angen gwneud mwy o 
waith ond y byddai'n disgyn yn bennaf o dan y cynllun teithio llesol. Mae llawer iawn o waith 
yn y maes hwn yn cael ei adolygu gan waith Comisiwn Burns, a fydd yn cael effaith ar y 
rhwydwaith beicio a’r seilwaith. Roedd y Cyfarwyddwr Strategol yn dymuno hysbysu'r 
pwyllgor bod gwaith yn mynd rhagddo.  

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor am wahanu llwybrau beicio a throed a bod canfyddiad ymhlith 
y cyhoedd mai dim ond mater o baentio llinellau sydd ei angen i’w gwahanu, y gellid ei 
wneud yn gyflym, gan felly leihau nifer y damweiniau.  

• Hysbysodd y Cyfarwyddwr Strategol y pwyllgor ei fod yn fater llawer mwy cymhleth 
na hynny, gan fod llawer mwy o waith sy'n ofynnol yn gyfreithiol – er enghraifft, gweithredu 
Gorchmynion Traffig a chynnal ymgynghoriadau cyhoeddus ac archwiliadau diogelwch ar y 
ffyrdd.  



 

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor a oedd dull gweithredu ar y cyd â busnesau sydd hefyd yn 
gosod pwyntiau gwefru fel bod y rhain wedi’u dosbarthu’n gyfartal ar draws y ddinas. 
• Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth wrth y pwyllgor fod gorsafoedd gwefru sy'n 
hygyrch i'r cyhoedd yn cael eu cofnodi a'u monitro fel map. Ychwanegodd y Rheolwr 
Gwasanaeth eu bod wedi edrych ar gyflenwi pwyntiau i ardaloedd preswyl heb lefydd parcio 
oddi ar y ffordd a'u bod wedi mesur ac asesu amseroedd cerdded i drigolion i'r gwefrydd 
agosaf. 
• Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol fod yna wahanol fathau o bwyntiau gwefru a 
bod cynnydd aruthrol nid yn unig yn y rhai a gyflenwir gan y Cyngor ond hefyd yn y pwyntiau 
gwefru gan fusnesau preifat. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Strategol y byddai'n cadarnhau'r 
niferoedd ar gyfer y pwyllgor.  
• Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth y bydd y Cyngor wedi gweithredu tua 100 o 
bwyntiau gwefru sy'n hygyrch i'r cyhoedd erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.  
 
Canmolodd aelod o'r pwyllgor yr adroddiad, yn enwedig yr astudiaeth achos ynghylch ‘Mis 
Mai Gadael Gwair’. Gofynnodd yr aelod o’r pwyllgor a oedd unrhyw gynlluniau i gynyddu nifer 
y staff sydd wedi’u hachredu â’r cwrs Llythrennedd Carbon. 
• Cytunodd y Cyfarwyddwr Strategol eu bod ychydig ar ei hôl hi a bod ganddynt beth 
dal i fyny i'w wneud. 
• Nododd y Rheolwr Gwasanaeth fod tair sesiwn hyfforddi ychwanegol wedi'u 
hychwanegu sy'n orfodol ac maent yn bwriadu cyflwyno'r hyfforddiant ar draws y sefydliad 
cyfan. - Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth fod newid wedi bod yn strwythur y 
cyfarwyddwyr a bod hyfforddiant newydd ar gael.  
• Anogodd y Pennaeth Gwasanaeth yr aelodau i fynychu'r cwrs Llythrennedd Carbon a 
dywedodd wrth y pwyllgor fod hwn yn rhan o raglen genedlaethol. 
 
Nododd aelod o’r pwyllgor, er bod uchelgais yn dda, a yw’n gyraeddadwy i fod yn garbon 
sero net erbyn 2030. 

• Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth wrth y pwyllgor mai'r term a ddefnyddiwyd yn 
flaenorol i ddisgrifio hyn oedd carbon niwtral.  Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth bod hyn yn 
golygu gwrthbwyso'r allyriadau carbon y mae'r Cyngor yn eu creu trwy blannu coed a gwell 
rheolaeth tir. Nododd y Rheolwr Gwasanaeth mai'r opsiwn gorau bob amser fydd lleihau'r 
carbon a gynhyrchir fel egwyddor gyntaf.  

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor o ble mae'r Cyngor yn prynu ei drydan. 
• Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth wrth y pwyllgor fod gan y trydan a gyflenwir i'r 
Cyngor dystysgrifau i ddangos ei fod yn cael ei gynhyrchu o ffynonellau ynni glân megis ynni 
dŵr, gwynt a solar. 

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am y ganolfan hamdden a'r angen i osod cebl 11kV i'w 
chynnal. Gofynnodd yr aelod o'r pwyllgor a allai’r Cyngor fod wedi defnyddio tyrbin yn lle 
hynny, i helpu i leihau'r carbon a gynhyrchir. 
• Nododd y Rheolwr Gwasanaeth na fyddai tyrbin yn bosibl mewn amgylchedd trefol fel 
lleoliad y ganolfan hamdden, a chadarnhaodd fod y Cyngor wedi defnyddio peth o'i dir i gael 
paneli solar. 

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor a fyddai manteision i ddefnyddio proses gwres a phŵer 
cyfunedig. 

• Nododd y Rheolwr Gwasanaeth y byddai gwres a phŵer cyfunedig yn parhau i 
gynhyrchu allyriadau carbon hyd ddiwedd ei oes gweithredol, a byddai hyn yn creu allbynnau 
carbon uwch nag opsiynau posibl eraill.  



 

Diolchodd aelod o'r pwyllgor i'r swyddogion am yr adroddiad rhagarweiniol. Gofynnodd yr 
aelod o'r pwyllgor am arolwg a ddosbarthwyd a oedd yn cyfeirio at rai o'r materion hyn, a 
holodd pam nad oedd canlyniadau'r arolwg wedi'u cynnwys yn yr adroddiad. 
• Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth fod yr arolwg yn rhan o'r ymgynghoriad â'r 
cyhoedd ar gynllun corfforaethol ehangach gwahanol sy'n ymgorffori holl nodau'r Cyngor, 
gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â newid hinsawdd.  
• Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol fod y sector cyhoeddus yn anelu at gyrraedd 
carbon sero net erbyn 2030, tra mai’r cynllun ar gyfer Casnewydd gyfan yw cyrraedd carbon 
sero net erbyn 2050.  
• Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth fod hyn hefyd yn gysylltiedig â'r cynllun ynni 
ardal leol a gymeradwywyd ym mis Gorffennaf, y gall y Cyngor helpu i ddylanwadu arno, ond 
bod gan hwnnw gylch gorchwyl ehangach gydag amcanion gwahanol.  
 
Gofynnodd aelod o'r pwyllgor a oedd adroddiadau am lai o garbon yn ystod COVID-19 ac a 
oedd swyddogion yn credu y bydd cynnydd sylweddol yn y misoedd nesaf. 

• Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth y dylai cyfanswm y duedd gyffredinol fod ar i lawr. 
Bu gostyngiad yn ystod COVID-19 ond dim cymaint ag a ganfyddir, gan fod llawer o 
agweddau ar y Cyngor yn dal ar agor ac yn gweithredu, felly roedd y costau cyffredinol yn dal 
yn gymharol uchel.  Ychwanegodd y Rheolwr Gwasanaeth fod categori newydd wedi'i 
gyflwyno ar gyfer y cyfnod 2021-22 sy'n mesur allyriadau a gynhyrchir o ganlyniad i weithio 
gartref. 

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor sut y gellid gwella'r nifer hwnnw. 
• Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth wrth y pwyllgor eu bod yn gwneud iawn am 
gynhyrchu carbon, yn ogystal â chefnogi staff ar sut i leihau ei ddefnydd. 
• Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol fod y maes hwn yn cael ei ddatblygu'n barhaus.   
 
Gall y Cyngor ailasesu tarddiad yr ynni y maent yn ei brynu ond ni all ddweud wrth bobl am 
wneud hynny yn eu bywyd personol. Mae'n ymwneud yn y pen draw ag atafaelu.  
 
• Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth y bydd yr allyriadau yn codi dros amser wrth i 
boblogaeth Casnewydd dyfu, ac wrth i'r angen am fwy o wasanaethau gan y Cyngor godi.  

Nododd aelod o'r pwyllgor ei fod yn gymhleth ond gofynnodd a oedd y swyddogion yn 
disgwyl cynnydd gan fod pobl yn dymuno dod yn ôl i'r swyddfa oherwydd y cynnydd ym 
mhrisiau ynni.  
• Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth wrth y pwyllgor nad oedd unrhyw ragdybiaethau 
wedi'u gwneud  
ynglŷn â hyn, ond gan fod adeiladau yn dal ar agor ni fyddai nifer y bobl yn yr adeiladau yn 
cynyddu costau nac allyriadau.  
• Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol fod mwyafrif y staff yn athrawon a bod nifer y 
staff sy'n gweithio mewn swyddfa yn gymharol isel. Ni fyddai llawer o newid cyffredinol wrth i 
deithio a gweithio gartref gael eu hymgorffori yng nghyfanswm yr allyriadau. 

Nododd aelod o'r pwyllgor fod yna swyddi sy'n gofyn i staff ddefnyddio ceir, megis gweithwyr 
cymdeithasol, ac na fyddai'n ddoeth cyflwyno tâl tagfeydd gan y gallai hyn gael effaith 
andwyol ar ganol y ddinas ac felly ar fywoliaeth pobl. 
• Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Strategol, er bod yna wthio tuag at deithio llesol, fod 
llawer iawn o fflyd cerbydau'r cyngor yn ddinesig a bydd hyn yn parhau i dyfu yn unol â 
thyfiant y ddinas.  
• Nododd y Pennaeth Gwasanaeth fod amcan clir i leihau allyriadau ond bod adfywiad 
enfawr hefyd wedi bod yng nghanol y ddinas a bod angen cydbwysedd o ran unrhyw 
benderfyniadau a wneir.   



 

Dywedodd aelod o'r pwyllgor wrth y swyddogion ei fod yn eistedd ar Fwrdd Trafnidiaeth 
Casnewydd ac, mewn rhai achosion, eu bod yn gwneud taith lle maent yn codi'r holl weithwyr 
fel nad oes yn rhaid iddynt ddefnyddio eu cerbydau eu hunain ac a fyddai hynny'n werth 
edrych arno. 

• Nododd y Cyfarwyddwr Strategol eu bod yn dymuno gwthio a gwella trafnidiaeth 
gyhoeddus a'i fod yn rhywbeth i ymchwilio iddo.  

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor beth sydd wedi digwydd i’r arbedion sydd wedi’u cofnodi gan 
fod awdurdodau eraill weithiau’n ailfuddsoddi arbedion a wnaed mewn gwasanaethau. 

• Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod y mwyafrif helaeth o'r gwelliannau a gwblhawyd wedi 
arwain at arbedion.  

• Nododd y Rheolwr Gwasanaeth fod llawer o'r arbedion yn cael eu defnyddio i ad-dalu 
benthyciadau cyfalaf a ddefnyddiwyd i greu capasiti i gyflawni gwelliannau. 

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor a fyddai ceir sydd angen eu newid yn cael eu newid yn 
awtomatig gan geir trydan gan fod yr hen fath o gerbydau yn rhatach. 

• Hysbysodd y Cyfarwyddwr Strategol y pwyllgor ei fod yn fater cymhleth a bod 
ffactorau gwahanol yn cael eu cymryd i ystyriaeth er mwyn asesu'r opsiwn gorau, ac 
felly ni thybir y bydd cerbydau trydan yn eu disodli ar unwaith.  

Diolchodd y cadeirydd i'r swyddogion am eu presenoldeb. 

6. Adroddiad Blynyddol Risg Gwybodaeth 2021-22 

Gwahoddedigion: 

Mark Bleazard – Rheolwr Gwasanaethau Digidol 
Tariq Slaoui – Rheolwr Gwybodaeth  

Cyflwynodd y swyddogion eu hunain a dymunai'r cadeirydd gadarnhau bod yr adroddiad yn 
ôl-weithredol ac nad oedd yn atodiad i'r adroddiad a dderbyniwyd ym mis Gorffennaf. 
 
Nododd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol ei fod yn cynhyrchu dau adroddiad sy'n ategu ei 
gilydd ond yn wahanol. Mae’r Adroddiad Blynyddol Risg Gwybodaeth yn ei ddegfed flwyddyn 
ond mae'r adborth hwnnw'n dal i gael ei werthfawrogi. Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau 
Digidol wrth y pwyllgor mai golwg yn ôl yn bennaf ar flwyddyn ariannol 2021-22 yw’r 
adroddiad, ond bod rhai diweddariadau ychwanegol o’r flwyddyn ariannol hon lle bo’n 
berthnasol, er mwyn bod mor dryloyw â phosibl gyda’r Pwyllgor Craffu.  
 
Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol yr adroddiad a thynnodd sylw at rai pethau 
cadarnhaol megis cydymffurfedd y Diwydiant Cardiau Talu yn ogystal â’r cyfrif stoc seiber, 
ond bod rhai pethau negyddol hefyd, megis problemau gyda’r rhwydwaith gwasanaethau 
cyhoeddus. Nododd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol hefyd mai un pwnc sy'n cael ei godi'n 
aml yw codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant, sy'n dechrau gwella eto. Nododd y Rheolwr  
Gwasanaethau Digidol hefyd yr hyfforddiant a oedd yn cefnogi'r Tîm Tracio ac Olrhain.  
 
Nododd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol fod llawer o gymwysiadau wedi’u symud i’r cwmwl, 
a fydd yn cynorthwyo gyda diogelwch, yn ogystal â symud i’r Rhwydwaith Preifat Rhithwir  
Cysylltiad Parhaol, a fydd yn arbed arian. Rhoddodd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol 
ddiweddariad byr ar geisiadau am wybodaeth.   



 

Cwestiynau: 

Nododd aelod o'r pwyllgor fod y Cyngor yn hanesyddol wedi disgyn yn is na'r cyfartaledd ar 
gyfer Cymru.  

• Nododd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol fod llai o hyfforddiant 
gwasanaethau cymdeithasol wedi bod ond bod cynlluniau ar waith i gynyddu 
hyn. Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol y bu mwy o ddarnau e-
ddysgu er mwyn gallu cyrraedd mwy o feysydd megis yr hyfforddiant cyfrinair 
sydd wedi'i gwblhau gan 1,400 o bobl yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.  

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor am yr hyrwyddwyr digidol ac a oeddent wedi’u hyfforddi neu 
wedi’u hunanbenodi. 

• Nododd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol mai rhwydwaith gwirfoddol yw hwn 
sydd â mynediad cyntaf at gynhyrchion newydd ac sy'n cael eu briffio ar 
unrhyw atebion newydd sy'n cael eu cyflwyno. Nododd y Rheolwr 
Gwasanaethau Digidol fod aelodaeth yn cael ei hadolygu.  

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am ddiogelu data'r Cyngor ac a yw'n dderbyniol anfon e-byst 
gyda lluniau a gwybodaeth at swyddogion y maent wedi'u derbyn gan y cyhoedd. 

• Nododd y Rheolwr Gwybodaeth mai’r ddealltwriaeth gyffredinol yw bod y 
cyhoedd yn gwybod y byddwch yn anfon yr wybodaeth a’r data ymlaen at swyddog 
priodol ond mae bob amser yn well gwirio hyn neu eu hatgoffa amdano.  
• Ychwanegodd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol fod caniatâd bob amser yn 
fuddiol felly mae eglurder llwyr ac y gall caniatâd fod yn ysgrifenedig neu ar lafar.  

Nododd aelod o'r pwyllgor yr ymgais ddiweddar i we-rwydo trwy gyfeiriadau e-bost, ac nad 
oeddent yn gallu cael mynediad i'w cyfrif am bum niwrnod. Holodd a fyddai'r amser aros hwn 
yn dal i fod yn angenrheidiol pe bai'n digwydd eto. 

• Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol fod yr ymgais i we-rwydo yn 
gymharol fach ond ei bod yn dal yn ddefnyddiol edrych yn ôl a dysgu ohono. 
Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol, wrth ddatrys y mater, bod cydbwysedd 
rhwng yr effaith ar yr unigolyn a'r effaith ar y sefydliad ac y byddent bob amser yn 
ofalus. 
• Nododd y Rheolwr Gwybodaeth y gallai'r gwersi a ddysgwyd o hyn helpu i 
wella'r broses a nododd eu bod yn cynnal sesiynau ymarfer i baratoi ar gyfer unrhyw 
ddigwyddiadau tebyg.  

Gofynnodd aelod o’r pwyllgor am gost gweinyddu ceisiadau rhyddid gwybodaeth ac a yw hyn 
yn rhywbeth y gellid ei leihau pe bai rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar-lein. 

• Nododd y Rheolwr Gwasanaethau Digidol fod ymateb i geisiadau rhyddid 
gwybodaeth yn ofyniad statudol a'i bod yn anodd achub y blaen ar y cwestiynau 
oherwydd yr ystod eang o wybodaeth a ofynnir.  
• Nododd y Rheolwr Gwybodaeth bod cynnydd wedi bod yn nifer y ceisiadau 
gan fod mwy o bobl bellach yn genedlaethol yn ymwybodol y gellir gofyn am yr 
wybodaeth.  

7. Adroddiadau'r Cynghorydd Craffu 

Cyflwynodd y Cynghorydd Craffu y Daflen Weithredu a'r Flaenraglen Waith.  



 

8. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf  

30 Medi 2022 am 10am 


